

## Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định 144); Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chỉ thị 35).



Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Quảng Ngãi.

ẢNH: BÀ SƠN

## Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở



Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

ẢNH: TH.PHƯƠNG

→ 2

→ 2

# PHÁT TRIỂN LÝ SƠN thành đô thị biển, đảo đặc sắc



Trang 5

Toàn cảnh Lý Sơn nhìn từ trên cao.

ẢNH: THANH TRUNG

## Phấn đấu nâng hạng chỉ số PCI

→ 7



Một đẹp đời thường

## Sẻ chia với phụ nữ nghèo

→ 6



# Bổ sung, cập nhật Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

Chiều 9/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về việc ban hành bổ sung, cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định việc ban hành bổ sung, cập nhật Quy hoạch

điện VIII là quan trọng, cần thiết, góp phần đảm bảo dự án điện nguồn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì thế, trên cơ sở tổng hợp của Bộ Công thương từ đề xuất của các địa phương, Chính phủ sẽ cân nhắc để bổ sung, cập nhật dự án khả thi, chủ đầu tư có năng lực triển khai dự án để đưa vào kế hoạch thực hiện; không đưa vào kế hoạch các dự án đã được thanh tra kết luận có sai phạm để hợp thức hóa sai phạm.

Theo tờ trình của Bộ Công thương, trong lần đề xuất này có

275 dự án (Quảng Ngãi có 8 dự án). Cụ thể, có 28 dự án điện gió trên bờ (Quảng Ngãi có 1 dự án là Nhà máy điện gió xung quanh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, công suất 48MW); có 190 thủy điện nhỏ (Quảng Ngãi có 6 dự án, tổng công suất 71,6MW); có 22 dự án điện sinh khối; có 35 dự án điện rác (Quảng Ngãi có 1 dự án là Nhà máy điện rác Quảng Ngãi, công suất 15MW). Đây là các dự án theo Bộ Công thương thẩm định là đáp ứng tiêu chí kỹ thuật và chưa nằm trong các kết luận

thanh tra có sai phạm của cơ quan chức năng.

Tại cuộc họp, các địa phương có nhiều dự án điện nguồn đang gặp vướng mắc đã kiến nghị tháo gỡ. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã nghe và định hướng xử lý, tháo gỡ vướng mắc. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương chủ động rà soát, nếu không vi phạm 9 nhóm tiêu chí quan trọng của ngành thì xem xét cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch điện VIII.

THANH NHỊ

## Tin đọc nhanh:

**Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu.** Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn vừa ký công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên để làm cơ sở tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh đánh giá hoặc trình cấp có thẩm quyền đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

PV

# Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Chiều 9/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở...

Trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về việc thực

hiện QCDC ở cơ sở gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc công khai để dân biết, dân bàn, quyết định, giám sát, góp ý được các địa phương thực hiện nghiêm túc. Bí thư của 13/13 huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã tổ chức 16 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân tại các xã, phường, thị trấn. Bí thư đảng ủy của 151/173 xã, phường, thị trấn tổ chức 191 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân tại các thôn, tổ dân phố. Tỷ lệ giải quyết sau đối thoại của bí thư cấp ủy cấp huyện đạt khoảng 80%; cấp xã đạt khoảng 85%.

Việc thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tỷ lệ nội hồ sơ

trực tuyến đạt 65,6%; tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 95,09%. Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến của tỉnh đạt 96,8%, xếp vị trí 1/63 tỉnh, thành phố về thanh toán trực tuyến. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh yêu cầu, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện dân

chủ ở cơ sở tại các địa phương, đơn vị. Phát huy dân chủ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vận động người dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tránh để kéo dài gây phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Đẩy mạnh cả cách thủ tục hành chính; nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ, thái độ, tác phong, lễ lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

TH.PHƯƠNG

**Chi trả hơn 181 tỷ đồng tiền lương hưu, trợ cấp BHXH.** Thực hiện Nghị định số 75/2024/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, BHXH tỉnh đã tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức hưởng mới cho hơn 27,5 nghìn người, với tổng số tiền chi trả hơn 181 tỷ đồng. Trong đó, chi trả tiền mặt cho hơn 12,5 nghìn người, với số tiền gần 68,4 tỷ đồng; chi trả qua tài khoản ATM cho hơn 15 nghìn người, với số tiền gần 112,9 tỷ đồng.

H.HOÀ

**Quyết toán 5 công trình trồng rừng thay thế.** Tin từ Sở NN&PTNT, đến ngày 30/1/2024, số đã thực hiện quyết toán 5 công trình trồng rừng thay thế với tổng diện tích trên 124,5ha; tổng kinh phí thực hiện thành quyết toán gần 5,3 tỷ đồng; kinh phí còn tồn trong Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh là trên 640 triệu đồng (bao gồm cả tiền lãi). Sở NN&PTNT đã tham vấn Cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) về việc sử dụng số tiền còn tồn nêu trên, cũng như kinh phí còn lại của các dự án khác sau khi đã hoàn thành việc trồng rừng thay thế. Trên cơ sở đó, Sở NN&PTNT đề xuất và tham mưu UBND tỉnh sử dụng phần kinh phí còn lại của các dự án trồng rừng thay thế, sau khi đã thực hiện thành quyết toán công trình hoàn thành đúng quy định.

M.HOÀ

**Huyện Tư Nghĩa có hơn 2.500 lượt hộ vay vốn chính sách.** Theo Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tư Nghĩa, doanh số cho vay trong quý II/2024 đạt gần 42 tỷ đồng, nâng tổng số cho vay lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 trên 108 tỷ đồng, với hơn 2.500 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm.

Đến ngày 30/6/2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tư Nghĩa có tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt gần 500 tỷ đồng, tăng gần 34 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt trên 7,2%, đạt trên 99,8% kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2024.

TR.AN

# Hội nghị nghiên cứu, quán triệt...

Dự hội nghị tại điểm cầu trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Bí thư Trung ương Cường.

Dự hội nghị ở điểm cầu Tỉnh ủy Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy... Hội nghị được kết nối đến 221 điểm cầu trong toàn tỉnh với gần 22 nghìn cán bộ, đảng viên tham dự.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định 144. Quy định 144 có 6

điều, trong đó nội dung từ Điều 1 đến Điều 5 là cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Điều 6 quy định về tổ chức thực hiện. Gắn với 5 điều là 19 tiêu chí để đánh giá việc thực hiện chuẩn mực và 5 mối quan hệ, các nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong các mối quan hệ đó.

Hội nghị được nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt Chỉ thị 35 với những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng, nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp. Công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện Quy định 144 và Chỉ thị 35 nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân. Đối với Quy định 144, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần

(Tiếp theo trang 1)

nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quy định, nắm chắc, hiểu sâu quy định; chú trọng vai trò, trách nhiệm của chỉ bộ, chỉ ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện quy định.

Đối với Chỉ thị 35, đồng chí Lương Cường yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị 35, các quy định, hướng dẫn có liên quan của trung ương và của cấp ủy cấp trung trực tiếp, bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng và đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến cơ sở. Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

BÁ SƠN - ÁI KIỀU

# Quyết liệt vào cuộc CHỐNG KHAI THÁC IUU

Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư nhằm góp sức cùng cả nước gỡ "thẻ vàng" thủy sản.

Nhiều tháng qua, Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố Khánh Bắc, phường Phổ Vinh (TX.Đức Phổ) Nguyễn Ngọc Vui đến từng nhà ngư dân để tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm túc các quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Ông Vui cũng đã tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương rà soát, thống kê danh sách các tàu thuộc diện "2 không" (không đăng ký, không đăng kiểm) gửi cơ quan chức năng. Ông Vui chia sẻ, tôi là người ở địa phương nên biết tàu nào đi biển, tàu nào ở bờ. Qua tuyên truyền về chống khai thác IUU, ngư dân tích cực học tập, hưởng ứng và cam kết thực hiện. Tôi đã cùng với nghiệp đoàn nghề



Cán bộ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh tuyên truyền cho ngư dân về việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá "3 không" trên địa bàn.

cá xã thông báo đến ngư dân là các chủ tàu "2 không" neo tàu tại bờ sông Trường từ ngày 10 - 11/7 để được Chi cục Thủy sản tỉnh và lực lượng biên phòng hỗ trợ, hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm tàu.

Phường Phổ Vinh hiện có 160 tàu đánh bắt hải sản. Trong đó, tàu từ 15m trở lên có 67 chiếc, số tàu này thực hiện tốt các quy định về chống khai thác IUU. Có trên 90 tàu từ 6 - 12m, số tàu này hầu hết chưa

đăng ký, đăng kiểm. Ngoài ra, phường Phổ Vinh còn có 5 tàu dưới 6m đã được đưa vào quản lý. Phổ Vinh là địa phương điển hình tiên tiến ở TX.Đức Phổ trong thực hiện chống khai thác IUU. Phó Chủ tịch UBND phường Phổ Vinh Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, thời gian qua, phường đã chỉ đạo, phân công cán bộ, đảng viên, các hội, đoàn thể vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền Luật Thủy sản. Mỗi cán bộ, đảng viên là một

tuyên truyền viên tích cực, hiệu quả trong công tác chống khai thác IUU. Sắp đến, các tàu "2 không" ở địa phương sẽ được đăng ký, đăng kiểm, qua đó góp phần đảm bảo công tác quản lý tàu cá chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Quảng Ngãi đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 479/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch

số 279-KH/TU ngày 27/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Trong đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân; phát hiện, ngăn chặn từ sớm từ xa các ngư dân, tàu cá có ý định vi phạm, đặc biệt là khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Tỉnh cũng tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển, tại cảng, xuất nhập bến phải tuân thủ đầy đủ pháp luật. Bên cạnh đó, các địa phương phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đảm bảo không có sản phẩm thủy sản khai thác bất hợp pháp xuất khẩu ra nước ngoài. Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác điều tra, xác minh, xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU, không có trường hợp ngoại lệ, kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác bất hợp pháp...

Bài, ảnh: AN NHIÊN

## Ô nhiễm môi trường tại các cảng cá

Các cảng cá trên địa bàn tỉnh hiện đang trong tình trạng bị ô nhiễm môi trường, cần có giải pháp khắc phục để không ảnh hưởng đến việc "gỡ thẻ vàng" thủy sản.

Tại Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi), tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra từ nhiều năm nay nhưng chưa được xử lý triệt để. Đại diện Ban Quản lý (BQL) Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa cho biết, đơn vị đã nhiều lần nhắc nhở các chủ tàu, ngư dân không được xả rác thải xuống biển, nhưng ý thức của một số ngư dân chưa cao nên vẫn còn xảy ra tình trạng này. Trong khi đó, không có chế tài xử lý nên vẫn để môi trường tại cảng vẫn chưa thể xử lý triệt để.

Toàn tỉnh hiện có 5 cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá được UBND tỉnh công nhận cảng cá loại II và được Bộ NN&PTNT công bố là cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xả nhận nguồn gốc thủy sản từ



Rác thải trôi nổi tại Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi).

khai thác. Theo BQL Các cảng cá tỉnh, tại 5 cảng cá đều đã được đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, đáp ứng đủ tiêu chí về môi trường. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về kinh phí trong vận hành nên chưa thể hoạt động hết công suất. Hiện tại, các cảng cá đang hoạt động tự chủ, nguồn thu chi đủ trả lương cho cán bộ, nhân viên. Đối với rác thải nhựa, mặc dù BQL Các cảng

cá tỉnh đã phối hợp với Sở TN&MT, các hội, đoàn thể và chính quyền địa phương triển khai đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sống xung quanh cảng, các cơ sở kinh doanh trong khu vực cảng không xả rác ra môi trường, đặt các biển cấm đổ rác, bố trí các lồng sắt ngay cảng để bỏ rác; đồng thời tổ chức các đợt ra quân thu gom, xử lý rác thải. Tuy nhiên, do ý thức chưa cao

của người dân nên sau khi thu gom, tình trạng rác thải tràn ngập tại các cảng cá lại tái diễn.

Môi trường là một trong những tiêu chí đánh giá của Ủy ban Châu Âu (EC) để quyết định gỡ "thẻ vàng" thủy sản. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cảng cá, BQL Các cảng cá tỉnh đã tham mưu cho Sở NN&PTNT tiếp tục phối hợp với Sở TN&MT, các hội, đoàn thể, chính quyền

địa phương triển khai các giải pháp cụ thể như: Vào ngày Chủ nhật hàng tuần sẽ thực hiện thu gom, xử lý rác tại các cảng cá; đề xuất biện pháp chế tài xử lý đối với các trường hợp xả rác thải ra biển. Nguồn xử phạt sẽ được chỉ cho công tác xử lý môi trường. Giám đốc BQL Các cảng cá tỉnh Nguyễn Đình Trung cho biết, đối với việc xử lý nước thải tại cảng, Nhà nước cần bố trí kinh phí, đảm bảo nguồn lực để BQL các cảng cá triển khai xử lý triệt để nguồn nước thải đáp ứng theo tiêu chuẩn về môi trường, góp phần "gỡ thẻ vàng" thủy sản. Về lâu dài, cần phải thành lập quỹ môi trường và thu phí môi trường đối với các doanh nghiệp đến thu mua hải sản tại cảng và các chủ tàu. Nguồn quỹ môi trường sẽ dùng vào việc xử lý nước thải tại cảng, đảm bảo môi trường sạch theo đúng tiêu chí của cảng cá loại I và hướng đến cảng cá loại I vào năm 2030.

Bài, ảnh: HỒNG HOA



# Tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Ngày 1/7/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn 18 một số nội dung cơ bản về đại hội đảng bộ cấp huyện và đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030. Song song với lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy các cấp tập trung thực hiện các nội dung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

## Những nội dung trọng tâm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy cấp huyện và tương đương hoàn thành việc thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội (gồm tiểu ban văn kiện; tiểu ban nhân sự; tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội) trước ngày 31/7/2024. Đối với báo cáo chính trị trình đại hội, phải được tiến hành theo quy trình khoa học, từ khâu lập đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, kết cấu, bố cục các phần, mục, cho đến dự thảo toàn văn và thể thức trình bày. Riêng Dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội phải là tài liệu xác định biện pháp, giải pháp, cách thức thực hiện nghị quyết gồm những hướng dẫn lớn, nội dung cơ bản của báo cáo chính trị; thể hiện rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, giải pháp, nhất là các giải pháp lớn. Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia, góp ý và tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện của



Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ANH: T.THUẬN

trung ương và của Tỉnh ủy nhằm góp phần phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; đồng thời, giúp các cấp ủy nắm được tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, Hướng dẫn 18 yêu cầu cơ cấu cấp ủy phải thực hiện nghiêm cơ cấu 3 độ tuổi đối với cấp ủy cấp huyện, phân đấu thực hiện dưới 42 tuổi từ 10% trở lên (tính cho cả nhiệm kỳ); từ 42 đến 50 tuổi khoảng 40-50%, còn lại trên 50 tuổi. Cơ cấu ban thường vụ phải đảm bảo cơ cấu nữ, trẻ, đồng bào dân tộc thiểu số theo mục tiêu Đề án số 08-ĐA/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường

vụ Tỉnh ủy về tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

## Đột sinh hoạt chính trị quan trọng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, để tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, trước hết phải thành lập các tiểu ban, các cơ quan phục vụ đại hội. Trên cơ sở đó các tiểu ban và các cơ quan xây dựng kế hoạch hoạt động công tác để

phục vụ nhiệm vụ để ra. Về văn kiện, phải tập trung khảo sát, đánh giá để có cơ sở dữ liệu cho việc xây dựng báo cáo chính trị. Báo cáo chính trị vừa tổng kết thực tiễn, vừa định hướng cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian đến. Mỗi tiểu ban, nhất là tiểu ban văn kiện phải xác định có cơ sở dữ liệu một cách thực tiễn phong phú, sâu sắc. Đối với tiểu ban nhân sự, phải rà soát lại đội ngũ cán bộ của cấp mình, đơn vị mình trong quy hoạch đã đảm bảo chưa. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh đảm bảo cơ cấu tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ là rà soát để kết luận về tiêu chuẩn chính trị, rà soát lại trong quy hoạch để bổ sung hoàn thiện đội ngũ cán bộ của đơn vị, địa phương mình. Các cơ quan, đơn vị, địa phương

Theo Hướng dẫn 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, số lượng ủy viên ban thường vụ cấp ủy như sau: Thành ủy Quảng Ngãi, Thị ủy Đức Phổ và Huyện ủy Bình Sơn không quá 13 đồng chí; các địa phương còn lại không quá 11 đồng chí và Huyện ủy Lý Sơn không quá 9 đồng chí. Đảng ủy Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, BDBP tỉnh không quá 7 đồng chí; Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là 9 đồng chí.

phải định hướng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo ra định hướng chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh. "Công tác nhân sự phải chuẩn bị đảm bảo chặt chẽ, nhất là không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, đơn thư tố cáo về nhân sự của đại hội và việc kết luận tiêu chuẩn chính trị, các văn để liên quan đến công tác cán bộ phải kết luận trước 6 tháng khi diễn ra đại hội. Để đảm bảo khi bước vào đại hội, chúng ta có một tâm thế tốt; báo cáo chính trị phải ảnh hưởng đủ về từng địa phương, cơ quan, đơn vị và tỉnh. Đội ngũ cán bộ chúng ta chọn lựa đảm bảo toàn diện về tiêu chuẩn, đạo đức, tư cách, năng lực, phẩm chất và yêu cầu đặt ra đối với cán bộ khi tham gia vào cấp ủy nhiệm kỳ tới", Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.

THANH THUẬN

## Đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

UBND tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các hoạt động nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024). UBND tỉnh giao chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh. Tăng cường công tác

tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác ưu đãi người có công với cách mạng. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia công tác "Đền ơn đáp nghĩa"; thực hiện công tác xã hội hóa đối với các phong trào tình nghĩa như: Ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp; xây nhà tình nghĩa; chăm sóc, giúp đỡ thương, bệnh binh nặng, cha, mẹ liệt sĩ già yếu, cô đơn, đối tượng người có công ở vùng sâu, vùng xa, đối tượng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Cùng với đó, các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng; thực hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời chế độ ưu đãi cho người có công theo quy định. Kịp thời nắm bắt thông tin,

hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân tại cơ sở, không để những nội dung, vụ việc còn tồn đọng nhiều năm nhưng chưa giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân. Tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách; triển khai thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước và của tỉnh tới người có công đầy đủ, đúng đối tượng, đảm bảo hoàn thành trước ngày 27/7/2024. Đồng thời, tổ chức trang trọng lễ dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ...

M.ANH

## Thực hiện điều động, luân chuyển 444 lượt cán bộ

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã điều động 286 lượt cán bộ, luân chuyển 158 lượt cán bộ. Đã bố trí 11/13 bí thư cấp ủy cấp huyện và 7/13 chủ tịch UBND cấp huyện không là người địa phương. Có 111/173 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh bố trí chức danh bí thư; 78/173 xã, phường, thị trấn bố trí chức danh chủ tịch UBND không là người địa phương. Có 9/173 xã, phường, thị trấn thực hiện bố trí chức danh bí thư đồng thời là chủ tịch UBND.

Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy quan tâm thực hiện

đồng bộ giữa luân chuyển để đào tạo cán bộ trẻ, dự nguồn với luân chuyển, điều động để thực hiện chủ trương bố trí người đứng đầu một số cơ quan, địa phương không là người địa phương và giữ chức vụ cấp trưởng liên tục quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp, từng bước khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín, trì trệ, quan liêu trong công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ. Nhiều đồng chí sau khi thực hiện điều động, luân chuyển đều được bố trí giữ chức vụ cao hơn hoặc được tin nhiệm bầu vào ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện.

PV

# PHÁT TRIỂN LÝ SƠN thành đô thị biển, đảo đặc sắc



Thôn Đông An Hải (Lý Sơn).

ẢNH: ĐOÀN VƯƠNG QUỐC

Ngày 20/6/2024, UBND tỉnh đã phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đô thị Lý Sơn. Định hướng phát triển là đưa huyện Lý Sơn trở thành đô thị biển, đảo, là trung tâm du lịch biển, đảo quốc gia, có vị trí đặc biệt về quốc phòng - an ninh.

## Thay "áo mới" cho Lý Sơn

Dự kiến sáng 12/7, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh phối hợp với huyện Lý Sơn tổ chức công bố Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đô thị Lý Sơn theo Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của UBND tỉnh. Theo đó, quy mô diện tích quy hoạch khoảng 1.492ha, trong đó phần diện tích hiện trạng đảo Lý Sơn khoảng 1.039ha và phần diện tích mở rộng liên kết đảo Lý Sơn khoảng 451ha.

Huyện Lý Sơn được tách ra từ huyện Bình Sơn vào năm 1993, là huyện đảo duy nhất của tỉnh, cách đất liền khoảng 30km tính từ cảng Sa Kỳ. Toàn huyện có 2 đảo là đảo Lớn (còn gọi là Cù lao Ré) và đảo Bé (tên gọi khác là Cù lao Bờ Bãi); tổng diện tích tự nhiên khoảng 1.530ha với 1.039ha đất liền và 491ha thêm nước cạn. Theo Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, huyện Lý Sơn nằm trong quy hoạch chung KKT Dung Quất. Năm 2023, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh thực hiện nhiệm vụ lập Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 đô thị Lý Sơn (Quy hoạch đô thị Lý Sơn).

Quy hoạch đô thị Lý Sơn kế thừa các quy hoạch còn hiệu lực, có giá trị



Du khách tắm biển ở thung cảnh Bãi Sau, đảo Bé (Lý Sơn).

ẢNH: MINH THU

trên đảo, bao gồm Quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn và Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 huyện Lý Sơn đến năm 2030. Các nội dung mà Quy hoạch đô thị Lý Sơn kế thừa, giữ lại gồm khu trung tâm hành chính huyện Lý Sơn; các khu dân cư hiện trạng; các trục đường giao thông chính; các khu vực tôn giáo, tín ngưỡng; khu vực nghĩa trang tập trung; khu vực phát triển du lịch phía bắc của đảo Lớn và một số vị trí phát triển hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, điều chỉnh ranh giới lập quy hoạch, bổ sung các khu chức năng mỗi tuần thủ theo Đồ án Quy hoạch chung KKT Dung Quất đã được duyệt. Đó là sân bay và cảng Lý Sơn, cáp treo, bến hành khách quốc tế, các khu đô thị dịch vụ phức hợp, không gian du lịch lễ hội đua thuyền, khu vực tái định cư, sân golf và các khu dịch vụ đi kèm. Ngoài ra, điều chỉnh vị trí các bến neo đậu tàu thuyền để phù hợp với ranh giới mới. Toàn huyện sẽ có 21 công trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách bị ảnh hưởng bởi đồ án quy hoạch này.

## Phát triển "đảo ngọc" Lý Sơn

Huyện Lý Sơn nằm trên Biển Đông, phía đông bắc của tỉnh, là khu vực cửa ngõ của KKT Dung Quất, với vai trò đảm bảo an ninh chủ quyền quốc gia trên biển. Dân số toàn huyện khoảng 24 nghìn người. Những năm qua, kinh tế huyện Lý Sơn luôn có mức tăng trưởng khá, bình quân ước đạt 9,5%/năm.

Về tầm nhìn, trong Quy hoạch đô thị Lý Sơn đặt ra mục tiêu phát triển Lý Sơn trở thành thành phố du lịch quốc tế xanh - sạch - đẳng cấp; phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên các giá trị cốt lõi mang tính độc - lạ - hiếm về văn hóa, khám phá, thiên nhiên, nghỉ dưỡng. Tính chất là đô thị biển; là một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của quốc gia và của tỉnh; phát triển các loại hình du lịch biển, đảo đặc sắc. Đồng thời, Lý Sơn còn là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản; trung tâm tránh trú bão và cứu nạn, cứu hộ trên biển; có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh.

Quy hoạch đô thị Lý Sơn phân ra 7 tiểu khu chức năng để kiểm soát phát triển. Cụ thể là tiểu khu sân bay Lý Sơn

Theo Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đô thị Lý Sơn, đảo Bé sẽ phát triển các trung tâm tổ hợp du lịch - dịch vụ phía tây, gần với khai thác cảnh quan vùng biển nông ven bờ và các bãi tắm tự nhiên, nhân tạo. Phía đông và khu vực trung tâm đảo Bé phát triển các loại hình nhà ở đa chức năng. Phía nam đảo Bé hình thành trung tâm dịch vụ - du lịch cửa ngõ, gần với bến tàu khách An Bình và ga cáp treo kết nối với đảo Lớn. Đồng thời, xây dựng tuyến đường vành đai theo dáng hình tự nhiên của đảo Bé, kết nối khép kín các khu chức năng.

và cơ sở hạ tầng; tiểu khu đô thị dịch vụ phía đông; tiểu khu đô thị dịch vụ trung tâm; tiểu khu đô thị dịch vụ phía tây; tiểu khu du lịch, dịch vụ phía bắc; tiểu khu đảo Bé... Trong đó, sẽ phân ra khu vực phát triển mới và khu vực chỉnh trang, gắn với các giải pháp mở rộng không gian phát triển phù hợp cho từng tiểu khu. Đồng thời, xây dựng danh mục các dự án hạt nhân, trọng điểm để thu hút về đảo, tạo sức lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội, liên kết vùng, liên kết đô thị.

Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, để phát triển Lý Sơn đúng định hướng, tỉnh cần lựa chọn các phương án đầu tư phát triển phù hợp, đảm bảo khai thác hiệu quả quỹ đất, hạn chế tác động tiêu cực tới môi trường sinh thái, phát triển cân bằng và bền vững. Theo đó, cần phải xây dựng hệ thống các cơ chế chính sách và mô hình quản lý đô thị có yếu tố đặc thù. Đặc biệt là ưu tiên nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, đưa Lý Sơn trở thành đô thị loại IV (giai đoạn 2026 - 2030) và sớm đạt tiêu chí đô thị loại III - đô thị biển, đảo đặc sắc của Quảng Ngãi và của quốc gia trong tương lai.

THANH NHỊ

## Lấy ý kiến Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, lớp dành cho người khuyết tật

Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, lớp dành cho người khuyết tật để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Theo dự thảo, quy chế này áp dụng đối với các trường, lớp dành cho người khuyết tật (gọi là trường chuyên biệt, lớp chuyên biệt) và tổ chức, cá nhân có liên quan. Trường chuyên biệt là cơ sở giáo dục thuộc hệ

thống giáo dục quốc dân cho một số đối tượng học sinh (HS) khuyết tật các yêu cầu giáo dục đặc biệt. Mục tiêu bảo đảm quyền được tham gia giáo dục bắt buộc và phổ cập giáo dục, từ đó mở ra cơ hội học tập và học tập suốt đời đối với các HS khuyết tật. Trường chuyên biệt được tổ chức theo hai loại hình công lập và tư thục.

Dự thảo thông tư quy định nhiệm vụ

và quyền hạn của trường chuyên biệt như một cơ sở giáo dục phổ thông tương ứng với các học và loại hình mà trường chuyên biệt đó được phép tổ chức hoạt động giáo dục. Ngoài ra, trường chuyên biệt còn có các nhiệm vụ, quyền hạn khác. Cụ thể, xây dựng kế hoạch trình các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp tổ chức các hoạt động can thiệp về y tế, phục hồi chức

năng cho HS khuyết tật của nhà trường; được khuyến khích hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước huy động các nguồn lực về chuyên môn hoặc tài chính để hỗ trợ thực hiện các hoạt động giáo dục đối với HS khuyết tật theo quy định của pháp luật... Thời gian góp ý dự thảo đến ngày 17/8/2024.

TR.PHƯƠNG

# Sẻ chia với phụ nữ nghèo

**Chủ tịch Hội LHPN xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi) Bùi Thị Lệ Thủy (42 tuổi) luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, tích cực chăm lo cho hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.**

Chị Phạm Thị Dạ Thi (46 tuổi), ở thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2018, chị Thi bị tai biến, từ đó đến nay, chị không thể lao động lo cho cuộc sống, mọi chi phí sinh hoạt đều trông cậy vào thu nhập của chồng ở phương xa. Nhà ở xuống cấp nhưng gia đình chị Thi không có điều kiện xây dựng lại. Thấy hiểu hoàn cảnh của chị Thi, chị Thủy đã kết nối, kêu gọi các tấm lòng nhân ái hỗ trợ chị Thi kinh phí và vật liệu xây dựng trị giá 52 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Từ đó, gia đình chị Thi vay mượn thêm, khởi công xây dựng ngôi nhà mới.

Chị Thi là một trong số rất nhiều trường hợp hội viên, phụ nữ được chị Thủy giúp đỡ. Chị Thủy cho biết, trong hoạt động công tác hội phụ nữ tại cơ sở, việc nắm bắt, quan tâm đến đời sống, tâm tư của hội viên, phụ nữ là điều rất quan trọng, nhất là các phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2021 đến nay, chị Thủy cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã Tịnh Ấn Tây đã vận



Chủ tịch Hội LHPN xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi) Bùi Thị Lệ Thủy (bên trái) thường xuyên đến thăm, động viên chị Phạm Thị Dạ Thi vươn lên trong cuộc sống.

Với những đóng góp tích cực trong công tác hội và phong trào phụ nữ, chị Bùi Thị Lệ Thủy đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen "Cán bộ Hội giỏi" nhiệm kỳ 2017 - 2022. Chị Thủy cũng đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023.

động được trên 200 triệu đồng, giúp đỡ xây dựng 3 mái ấm tình thương cho chị em có hoàn cảnh khó khăn trên địa

bàn. Hội LHPN xã đã vận động hội viên, phụ nữ triển khai nhiều mô hình ý nghĩa như: "Hũ gạo tình thương", "Heo đất tiết kiệm", "Từ thiện vì phụ nữ và trẻ em nghèo"... Trong 3 năm thực hiện mô hình "Hũ gạo tình thương", Hội LHPN xã đã vận động được gần 4.000kg gạo, hỗ trợ cho trên 200 lượt phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Với mô hình "Heo đất tiết kiệm", "Nhóm góp vốn xoay vòng", từ hơn 500 chị tham gia ban đầu, đến nay có trên 1.000 hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã tham gia. Mô hình này tiết kiệm được

gần 1 tỷ đồng, giúp đỡ nhiều lượt chị em có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Các mô hình do Hội LHPN xã Tịnh Ấn Tây triển khai đã khơi dậy tinh thần tích cực của nhiều chị em, trở thành nòng cốt trong các hoạt động phong trào, đồng thời khơi dậy lòng nhân ái, giúp đỡ lẫn nhau trong hội viên, phụ nữ để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Hội LHPN xã Tịnh Ấn Tây thường tổ chức các đêm văn nghệ, mang đến sân chơi bổ ích, lành mạnh và vận động nguồn quỹ để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho phụ nữ khó khăn, tiếp sức cho học sinh nghèo. Hội LHPN xã còn kêu gọi, kết nối nhận đỡ đầu 4 em nhỏ mồ côi trên địa bàn, hỗ trợ 500 nghìn đồng/em/tháng. Ngoài ra, hội đã giới thiệu, kết nối với doanh nghiệp nhận đỡ đầu 2 em nhỏ, hỗ trợ 1 triệu đồng/em/tháng. "Tôi luôn tự nhủ bản thân phải không ngừng nỗ lực, trách nhiệm trong công việc để giúp đỡ được nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn, cũng như động viên, tiếp sức cho các em nhỏ kém may mắn vươn lên trong cuộc sống. Làm được việc tốt, tôi cảm thấy ấm lòng, qua đó góp phần nhân lên những nghĩa cử nhân ái trong cuộc sống", chị Thủy chia sẻ.

Bài, ảnh: MINH HÂN

## Hỗ trợ đóng bảo hiểm cho thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Từ ngày 1/7/2024, người tham gia lực lượng an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở trên địa bàn tỉnh sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHXH, BHYT.

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND quy định về tiêu chí thành lập tổ bảo vệ ANTT; tiêu chí số lượng thành viên tổ bảo vệ ANTT; mức hỗ trợ, bồi dưỡng, trợ cấp và các mức chi khác đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Theo đó, người tham gia lực lượng ANTT ở cơ sở sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHXH, BHYT. Đây là chính sách thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh cho người tham gia công tác xã hội tại cơ sở. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Theo Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh, mỗi thôn, tổ dân phố thuộc xã, phường,



Lực lượng dân quân, biên phòng phối hợp tuần tra khu vực biển xã Bình Châu (Bình Sơn). ANH: ĐỨC MINH

thị trấn thành lập 1 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Người tham gia lực lượng ANTT ở cơ sở được hỗ trợ 50% mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo quy định của pháp luật). Ngoài ra, Nghị quyết 12 còn quy định cụ thể mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng và các chế độ chính sách khác cho người tham gia lực lượng

bắt buộc). Hỗ trợ 50% mức đóng BHYT (trừ trường hợp được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đóng BHYT, hỗ trợ đóng BHYT theo quy định của pháp luật). Ngoài ra, Nghị quyết 12 còn quy định cụ thể mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng và các chế độ chính sách khác cho người tham gia lực lượng

Toàn tỉnh hiện có 1.156 thôn, tổ dân phố. Ước tính có khoảng 3.100 người tham gia tổ bảo vệ ANTT cơ sở. Việc đảm bảo chế độ, chính sách, an sinh xã hội cho thành viên tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở có ý nghĩa động viên, khuyến khích thành viên tổ bảo vệ ANTT nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững ANTT trên địa bàn.

bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Anh Nguyễn Hồng Sỹ, ở thôn Phước Tích, xã Bình Mỹ (Bình Sơn) chia sẻ, tôi tham gia vào đội dân phòng của xã năm 2023. Vừa rồi, tôi được xã đưa vào danh sách tổ bảo vệ ANTT. Hiện tại, tôi chỉ mới được UBND xã hỗ trợ đóng BHYT, còn BHXH tự

nguyện tôi chưa tham gia. Tôi rất vui khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định hỗ trợ bảo hiểm cho thành viên tổ bảo vệ ANTT. Phó Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ Trần Quang Hà cho biết, xã Bình Mỹ có 3 thôn nên sẽ thành lập 3 tổ bảo vệ ANTT. Chính sách hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho thành viên tổ bảo vệ ANTT nhằm động viên, giúp họ yên tâm hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trương Quang Hùng cho biết, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã cũng như các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát, nắm danh sách những thành viên tham gia lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở. Qua đó tuyên truyền, vận động lực lượng ANTT tại cơ sở sớm tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

H.HOÀ - H.TUYẾN

# Phấn đấu nâng hạng chỉ số PCI

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đang nỗ lực để nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 cũng như đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp.

## Quyết tâm cao

Việc phấn đấu tăng điểm, tăng thứ hạng đối với chỉ số PCI để vào nhóm có số điểm tốt nhất trên cả nước là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng và phải được duy trì thường xuyên. Năm 2023, PCI Quảng Ngãi đạt 65,76 điểm (có trọng số), tăng 0,58 điểm và đạt 67,25 điểm (không trọng số). Quảng Ngãi xếp hạng 43/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, giảm 10 bậc so với năm 2022. Để thứ hạng PCI của tỉnh năm 2024 vào nhóm cao trong cả nước, UBND tỉnh đã có văn bản giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao từng chỉ số PCI thành phần mà đơn vị chủ trì và liên quan, thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt và trách nhiệm cao nhất.

Năm 2023, dù chỉ số thành phần Tiếp cận đất đai của Quảng Ngãi xếp thứ hạng 20/63 tỉnh, thành phố, giảm 0,43 điểm và giảm 9 bậc so với năm 2022. Để khắc phục chỉ số này trong năm 2024, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là hoàn thiện xây



Các đại biểu tham quan dây chuyền sản xuất tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

ÀNH: PV

dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên rà soát, đánh giá các chính sách đã ban hành, qua đó nắm bắt các vướng mắc, bất cập để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi phù hợp với thực tế. Đồng thời, tích cực rà soát, đơn giản thủ tục hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

## Hỗ trợ doanh nghiệp

Đối với chỉ số Tỉnh minh bạch, năm 2023 tỉnh ta xếp thứ 51/63 tỉnh, thành phố. Để nâng cao chỉ số này, UBND tỉnh yêu cầu Sở TT&IT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tích hợp, kết nối và hoàn thiện, nâng cấp, xây dựng mới các cơ sở dữ liệu, nền tảng số đảm bảo đồng bộ, thống nhất dữ liệu liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao

chất lượng giải quyết TTHC. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tăng cường số hóa và làm giàu dữ liệu đối với kho, công dữ liệu. Văn phòng UBND tỉnh tích cực đổi mới giao diện, tính năng, tiện ích Cổng Thông tin điện tử tỉnh, nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trên Website của tỉnh về quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ đầu tư. Các cơ quan, đơn vị, địa phương công khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, đô thị, sử dụng đất, quy hoạch ngành, các văn bản quy phạm pháp luật, các TTHC, danh mục các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh. Chủ

động cung cấp đầy đủ, nhanh chóng thông tin đến doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người dân...

Để nâng cao chỉ số Tỉnh năng động của chính quyền tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố chủ động theo dõi, tiếp nhận thông tin của người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc thời gian giải quyết công việc; nâng cao chất lượng thực thi chính sách ở cấp sở, ngành, cấp huyện. Tổ chức gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp, đa dạng các kênh nắm bắt thông tin từ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Ngay từ đầu năm, Sở Công thương đã xây dựng kế hoạch chi tiết, nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc

lĩnh vực công thương năm 2024. Sở đã đề ra mục tiêu, phấn đấu tăng cao điểm số và tăng vị trí thứ hạng Chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp năm 2024 đạt từ 6,12 trở lên và nâng vị trí thứ bậc so với năm 2023. Sau khi có công bố kết quả PCI năm 2023, Sở Công thương đã có báo cáo giải trình các chỉ số thành phần và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần, chỉ tiêu cụ thể. Để nâng cao chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phổ biến thông tin và hướng dẫn doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận thông tin và tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu. Tăng cường các hoạt động khuyến công tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Lãnh đạo tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan chủ trì các chỉ số thành phần, cụ thể là Sở KH&ĐT làm đầu mối chỉ số thành phần Chỉ số thời gian; Thanh tra tỉnh làm đầu mối chỉ số thành phần Chỉ số phí không chính thức. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024.

HUỲNH THẢO

# Tối ưu hóa quản lý vận hành lưới điện

Trải qua gần 6 năm nhận bàn giao, quản lý lưới điện 110kV, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã triển khai nhiều giải pháp tối ưu hóa vận hành, nâng cao độ tin cậy cấp điện trên toàn tỉnh.

Tháng 11/2018, thực hiện chủ trương tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp của ngành điện, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã tiếp nhận, vận hành lưới điện 110kV từ Công ty Lưới điện cao thế miền Trung (trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung). Khi ấy, trên địa bàn có 9 trạm biến áp 110kV với tổng công suất đạt 478 MVA; đường dây và nhánh rẽ 110kV với tổng chiều dài gần 270km trải dài trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện tại, toàn tỉnh có 11 trạm biến áp 110kV và đường dây hơn 282km.

Khi mới tiếp nhận, tình trạng lưới điện có một số thiết bị vận hành lâu năm, chất lượng kém, ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành. Bên



Công nhân ngành Điện kiểm tra, nâng cấp lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh.

ÀNH: PV

cạnh đó, tình trạng xâm phạm hành lang lưới điện 110kV khiến cho việc vận hành gặp khó khăn nhất định. Với sự quan tâm triển khai nhiều giải pháp sát thực, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã nỗ lực vượt khó, ứng dụng phương pháp vận hành hiện đại, đảm bảo vận hành lưới điện 110kV ổn

định, hiệu quả. Công ty đã tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện, phát hiện kịp thời những bất thường để xử lý, thay thế các thiết bị không tin cậy, hiệu suất kém bằng các thiết bị mới có chất lượng tốt.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã đầu tư xây dựng và đưa vào

hoạt động Trung tâm Điều khiển từ xa và hệ thống SCADA để vận hành trạm biến áp 110kV không người trực. Mục đích nhằm giảm thời gian xử lý sự cố, tăng năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc cung cấp điện an toàn. Với hệ thống điều khiển tự động, điều độ viên trong ca trực sẽ nhanh chóng phát hiện sự cố thông qua còi báo động của phần mềm điều khiển để điều hành xử lý, ngăn ngừa. Ngoài ra, trong điều kiện thời tiết xấu, hệ thống vận hành này tự động thao tác đóng, cắt điện kịp thời, đảm bảo an toàn vận hành cấp điện.

Trạm biến áp 110kV đầu tiên ở Quảng Ngãi ứng dụng công nghệ hiện đại để vận hành "không người trực" là Trạm biến áp 110kV VSIP, nằm trong KCN VSIP Quảng Ngãi. Quy mô công suất gồm 2 máy biến áp, 6 xuất tuyến 22kV, cung cấp điện cho phụ tải trong KCN, đặc biệt là phụ

tải các nhà máy lớn của các doanh nghiệp. Vào ngày 25/6/2024, Công ty Điện lực Quảng Ngãi tiếp tục được Tổng Công ty Điện lực miền Trung bàn giao Trạm biến áp 110kV Mỹ Khê, xây dựng tại xã Tịnh Khê (TP. Quảng Ngãi). Đây là trạm biến áp kỹ thuật số hoàn chỉnh đầu tiên của tổng công ty. Công trình gồm 1 trạm biến áp không người trực, máy biến áp có công suất 25MVA và 8,4km đường dây 110kV hai mạch. Với công nghệ được thiết kế theo giải pháp số hóa, cho phép truyền nhận dữ liệu nhanh và chính xác hơn từ các thiết bị ngoài trời vào nhà điều hành thông qua cáp quang. Việc đưa vào vận hành Trạm biến áp 110kV Mỹ Khê giúp giảm tải cho các trạm biến áp 110kV Tịnh Phong và Dung Quất, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng của khu du lịch biển Mỹ Khê và cảng Sa Kỳ.

THANH NHỊ

**Trong nước - Thế giới:****Ngừng vận hành tuyến tàu cao tốc TP.Hồ Chí Minh đi Côn Đảo từ ngày 29/7**

Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, đối tác cùng khách hàng thông báo ngừng vận hành tuyến tàu cao tốc TP.Hồ Chí Minh đi Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) và ngược lại từ cuối tháng 7/2024, sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động.

Căn cứ vào tình hình vận hành khai thác, Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc (chủ đầu tư) cho biết sẽ ngừng vận hành tuyến TP.Hồ Chí Minh - Côn Đảo và ngược lại từ ngày 29/7. Việc ngừng vận hành tuyến được

thực hiện cho đến khi có thông báo mới. Nguyên nhân là do tình trạng hoạt động không hiệu quả của tuyến thời gian qua.

Cụ thể, việc khai thác tuyến TP.Hồ Chí Minh - Côn Đảo gặp nhiều khó khăn, bất cập làm ảnh hưởng đến sự lựa chọn của hành khách như Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước ở khá xa trung tâm TP.Hồ Chí Minh, phải thực hiện trung chuyển hành khách; khách tự đi chuyển mất phí vào cảng; vấn đề thời tiết...

Theo vietnamplus.vn

**Ba Lan vay Mỹ 2 tỷ USD nhằm hiện đại hóa quốc phòng quy mô lớn**

Ngày 8/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố thỏa thuận cho Ba Lan vay trực tiếp 2 tỷ USD theo chương trình Tài trợ Quân sự nước ngoài (FMF), nhằm hỗ trợ quốc gia Châu Âu hiện đại hóa quốc phòng.

Theo bộ trên, Ba Lan là đồng minh của Mỹ và thỏa thuận này sẽ góp phần củng cố sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Khoản vay nói trên sẽ được dùng để mua sắm khẩn cấp các thiết bị

quân sự và dịch vụ quốc phòng của Mỹ.

Trước đó, một thỏa thuận cho vay tương tự trị giá 2 tỷ USD đã được hai bên ký kết vào tháng 9/2023.

Ba Lan đang tiến hành một chương trình hiện đại hóa quân sự quy mô lớn, trong đó mua các thiết bị quốc phòng của Mỹ như máy bay F-35, hệ thống tên lửa Patriot và xe tăng Abrams...

Theo vietnamplus.vn

**Thông báo đấu giá tài sản**

**Tổ chức đấu giá:** Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, 15 Nguyễn Thiệu, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

**Người có tài sản:** Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn, 39 Huỳnh Tấn, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

**Tài sản đấu giá, gồm:** 1 máy dòn đầu, Automatic Heading With 5.5KW Air Compressor và sản thao tác bằng sắt; 1 máy căng, Tension Jack, 250 ton (1 máy căng hiệu Sambo 2003); 1 cầu trục 20 tấn; 10 cái khuôn cọc ván SW 400; 1 bình hơi và ống dẫn hơi bằng sắt phi 32 dài khoảng 30m; tải ép cọc dài 90m. **Giá khởi điểm:** 292.747.541 đồng; **tiền đặt trước:** 58.000.000 đồng.

**Nơi có tài sản:** Tại thửa đất số 32, tờ bản đồ số 72, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

**Đăng ký:** Đến 17 giờ 00 phút, ngày 29/7/2024; **đấu giá:** Ngày 1/8/2024 tại Trung tâm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ Trung tâm; số điện thoại: 0255.3837266.

**Thông báo đấu giá tài sản**

**Tổ chức đấu giá:** Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, 15 Nguyễn Thiệu, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

**Người có tài sản:** Trường Mầm non An Hải, thôn Tày An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

**Tài sản đấu giá:** Phá dỡ, thu hồi vật liệu, vật tư... xây 4 phòng học Trường Mầm non An Hải (không bao gồm quyền sử dụng đất), cấp hạng: IV, năm đưa vào sử dụng: 2008, diện tích xây dựng: 276,92m<sup>2</sup>.

**Giá khởi điểm:** 98.655.000 đồng; **tiền đặt trước:** 19.700.000 đồng.

**Giá trị dự toán tháo dỡ:** 56.885.000 đồng.

**Nơi có tài sản:** Xây 4 phòng học Trường Mầm non An Hải, thôn Đông An Hải, huyện Lý Sơn. **Đăng ký:** Đến 16 giờ 45 phút, ngày 23/7/2024; **công bố giá:** 9 giờ 30 phút, ngày 26/7/2024 tại Trung tâm.

Tổ chức, hộ kinh doanh đủ điều kiện, có nhu cầu liên hệ Trung tâm; điện thoại: 3837266.



Địa chỉ: Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3632333; 0255.3632212  
Đơn vị tài trợ kinh phí mua bảo kính tặng Hội Từ yêu nước tỉnh Quảng Ngãi



Địa chỉ: Số 56 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3714868. Fax: 0255.3822061  
Tài trợ kinh phí mua bảo kính tặng Hội Từ yêu nước tỉnh Quảng Ngãi



Địa chỉ: Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3515889. Fax: 0255.3610632  
Tài trợ kinh phí mua bảo kính tặng Hội Từ yêu nước tỉnh Quảng Ngãi



Địa chỉ: 97 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822599 - www.vietinbank.vn  
Tài trợ kinh phí mua bảo kính tặng Hội Từ yêu nước tỉnh Quảng Ngãi

**Thông báo****Tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ II - năm 2024**

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ II - năm 2024, cụ thể như sau:

**1. Đối tượng tham gia**

a. Các tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài có tác phẩm, công trình nghiên cứu văn học - nghệ thuật về tỉnh Quảng Ngãi.

b. Các tác giả, nhóm tác giả có quê quán hoặc đang cư trú tại tỉnh Quảng Ngãi có tác phẩm, công trình nghiên cứu văn học - nghệ thuật về đất nước, con người Việt Nam.

**2. Điều kiện xét tặng**

a) Các tác phẩm, công trình nghiên cứu văn học - nghệ thuật đã được công bố và sử dụng dưới các hình thức xuất bản, xây dựng, triển lãm, biểu diễn, tác phẩm điện ảnh, phát thanh, truyền hình, bài giảng được công bố trong khoảng thời gian kể từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2022, thuộc một trong các chuyên ngành: Văn học (bao gồm văn xuôi, thơ, nghiên cứu, lý luận, phê bình), Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu (bao gồm biên kịch, đạo diễn), Điện ảnh (bao gồm biên kịch, đạo diễn), Múa, Văn nghệ dân gian, Văn học - Nghệ thuật các dân tộc thiểu số.

b) Tác giả, nhóm tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm, công trình để nghị xét tặng Giải thưởng ở các loại hình nhưng mỗi tác phẩm, công trình chỉ được để nghị xét tặng Giải thưởng về 1 trong 9 chuyên ngành trên.

c) Tác phẩm, công trình để nghị xét tặng Giải thưởng phải là tác phẩm, công trình không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại kể từ khi được công bố, xuất bản.

**3. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ**

Hồ sơ tham dự Giải thưởng gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi (số 105 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

**Thời gian tiếp nhận:** Từ ngày có thông báo đến hết ngày 30/7/2024 (cần có theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi theo đường bưu điện).

**Chi tiết thông tin:**

Vui lòng liên hệ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, điện thoại: 0905277969, Website: <http://sovhthdl.quangngai.gov.vn>.

Thành phần hồ sơ và các tài liệu có liên quan, vui lòng quét mã QR:

**Thông báo đấu giá tài sản**

**Tổ chức đấu giá:** Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, 15 Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

**Người có tài sản:** Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn, 39 Huỳnh Tấn, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

**Tài sản đấu giá, nơi có tài sản:** 125m<sup>2</sup> đất ở đô thị và nhà ở cấp IV, diện tích xây dựng: 110,3m<sup>2</sup>, nhà khác diện tích xây dựng 14,7m<sup>2</sup> thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 6, phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; **giá khởi điểm:** 3.906.291.301 đồng; **tiền đặt trước:** 781.000.000 đồng.

**Đăng ký:** Đến 17 giờ 00 phút, ngày 23/7/2024; **đấu giá:** Ngày 26/7/2024 tại Trung tâm.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu liên hệ Trung tâm; điện thoại: 0255.3837266.